

THAILAND+ PLUS

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4
เดือนกุมภาพันธ์ 2555

Magazine

นิตยสารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสุขที่ยั่งยืน

Vol.01 Issue 4

ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

สู่ BOI FAIR 2011

ตอบโจทย์การลงทุน
และพัฒนาเพื่อความสมดุล

ศจรชัยข้าว ด
Wonder of a Grain of Rice



๑๑๑ ปี กรมที่ดิน

“ร่วมจิตบริการ บริหารด้วยใจดี”

ส่วนร่วม..เพื่อส่วนรวม

“กิจการเพื่อสังคม ความมั่นคงของธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”

ขั้นตอนและกระบวนการคัดเลือก “อปท.” บริหารจัดการที่ดี

คนคิดดี

ทุ่มเททำสิ่งดีเพื่อสังคม ตอบแทนคุณแผ่นดิน

“ในฐานะที่เป็นคนไทย ต้องรับผิดชอบต่อพื่นแผ่นดินไทย”



เลียบเขาบรรทัดข้ามพัลวิถีชาวบ้าน ผ่านเครือข่ายเข้มแข็งที่ “ลำสินธุ์”



การสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง นำทรัพยากรในพื้นที่มาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนความสมัครสมานสามัคคีของชาวบ้านในพื้นที่ นับเป็นอีกทางเลือกเพื่อการอยู่รอดของชาวบ้านลำสินธุ์ ใน ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ภายใต้อำเภอ “สินธุ์แพรทอง” ที่วันนี้ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง แต่ยังถูกยกให้เป็นพื้นที่นำร่องของจังหวัดอีกด้วย

“Thailand Plus” ฉบับนี้พาไปสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านใน ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ที่อดีตเคยเป็นพื้นที่สีแดง แต่ปัจจุบันถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ์แบบที่สุดของจังหวัด โดยการริเริ่มของ “อุทัย บุญดำ” ประธานเครือข่ายสินธุ์แพรทอง ต.ลำสินธุ์ ซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคนสำคัญในการดำเนินงาน

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านใน ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ที่อดีตเคยเป็นพื้นที่สีแดง แต่ปัจจุบันถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ์แบบที่สุดของจังหวัด

เขาบรรทัด ห่างจากตัวเมืองพัทลุงประมาณ 40 กิโลเมตร ตามถนนเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 (พัทลุง-ตรัง) ในอดีต (2511-2514) ถือเป็นพื้นที่สีแดงเขตรองแรงไปด้วยองศาทางการเมือง จนกลายเป็นตำนาน “ถึปลงเขา-เผาแดงถึงแดง” เป็นประวัติศาสตร์ที่ประชาชนผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต้องจดจำไว้ หลังผ่านเหตุการณ์ในครั้งนั้น ทำให้คนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคีและเอื้ออาทรต่อกัน เกิดการรวมกลุ่มกันโดยธรรมชาติ

พอเหตุการณ์ทางการเมืองผ่อนคลายลง โดยรัฐบาลประกาศใช้นโยบาย 66/23 ที่ใช้การเมืองนำการทหาร ผู้ชายก็กลับมาบ้านในหมู่บ้าน ช่วงนั้นนโยบายรัฐบาลก็เข้ามาพัฒนา โดยสนับสนุนให้ตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ชุมชนก็เอารูปแบบมาใช้ แล้วก็ตั้งเป็น “เครือข่ายสินธุ์แพรทอง” ขึ้น เมื่อปี 2523 เพื่อที่จะร่วมพัฒนา ยกกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้นตามแนวทางการพึ่งพาตนเอง และพึ่งพาซึ่งกันและกัน

พัทลุง คอยให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ และการช่วยเหลือในเรื่องแหล่งทุน

“เงินเป็นเรื่องรอง แต่ทำอย่างไรให้ชาวบ้านอยู่ได้ มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง เมื่อชาวบ้านอยู่ได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น ก็จะมีเงินส่งธนาคาร ฉะนั้นเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ชาวบ้านอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง ความเป็นอยู่ที่ดีตามวิถีพอเพียงก่อน”
นี่เป็นนโยบายของธนาคาร ธ.ก.ส.

ลำสินธุ์ วันนี้ไม่มีการแบ่งแยกทางการเมือง ผู้คนอยู่เย็นเป็นสุขและคิดไปข้างหน้าเพื่อทำมาหากิน โดยมีสวนยางและสวนผลไม้มันเป็นอาชีพหลัก พลังรักต่อสู้แปรเปลี่ยนมาเป็นพลังในการพัฒนาวิถีชีวิตของชุมชน ถักทอกลุ่มองค์กรให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ภายใต้แนวคิดการพึ่งพาตนเอง ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สมาชิกทุกคนในชุมชน +

อุทัย บุญดำ เล่าต่อว่า ภายหลังการรวมตัวเครือข่ายได้รับเงินสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานปฏิบัติการภาคใต้ หรือ พอช. เป็นงบเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน ก่อให้เกิดเวทีเรียนรู้ผ่านการประชุม เสวนาร่วมกันของคนในชุมชน ทำให้ค้นพบตนเอง มองเห็นจุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน จนกลายเป็นแผนแม่บทที่เรียกกันว่า แผนแม่บทเครือข่ายหรือแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายสินธุ์แพรทองในปัจจุบัน

จากการจัดทำแผนชุมชน โดยมีแกนนำทุกระดับ ตั้งแต่ผู้นำหมู่บ้าน อบต. และภาคีในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแผนชุมชน จึงสมบูรณ์เกือบ 100% ทำให้แนวคิดในชุมชนเป็นเอกภาพ พร้อมทั้งมีการบูรณาการแผนชุมชนกับแผน อบต. ได้ออกมาเป็นแผนยุทธศาสตร์ของตำบล มีการทำบัญชีรับ-จ่ายในครอบครัว ซึ่งเมื่อได้นำแผนใหม่ไปสู่การปฏิบัติก็ก่อให้เกิดกลุ่มกิจกรรมเพื่อเพิ่มรายได้มากมาย

อาทิ กลุ่มทำเครื่องแกง กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กลุ่มผลิตดอกไม้จัน ดอกไม้โยบัว เป็นต้น รวมทั้งมีแผนลดรายจ่ายอีกหลายโครงการ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี การปลูกผักสวนครัว การทำผลิตภัณฑ์ใช้เองในครอบครัว เป็นต้น โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จังหวัด

